

Số: **692** /PGD&ĐT

Thanh Trì, ngày **03** tháng 8 năm 2023

V/v phát động, triển khai Cuộc thi trực tuyến
“Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và
dịch vụ công trực tuyến” tại các trường
MN,TH,THCS trên địa bàn huyện Thanh Trì

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS

Căn cứ Kế hoạch 103/KH-UBND ngày 24/3/2023 của UBND Thành phố về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn Thành phố, ngày 24/7/2023, Ban Tổ chức Cuộc thi Thành phố đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-BTC quy định về thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn Thành phố;

Căn cứ Công văn số 2797/SGDDĐT-VP ngày 02/8/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc phát động, triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Để thống nhất chỉ đạo, triển khai Cuộc thi được kịp thời, đảm bảo hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, viên chức, giáo viên, nhân viên và **học sinh từ 14 tuổi trở lên** tham dự cuộc thi, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Thanh Trì triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Lựa chọn hình thức phù hợp tổ chức phát động, triển khai Cuộc thi đến toàn thể cán bộ, viên chức, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường và cơ quan.

2. Tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi, Thể lệ, cách thức dự thi, Bộ câu hỏi, tài liệu tham khảo để trả lời câu hỏi...(được đăng tải trên website Cuộc thi tại địa chỉ <https://timhieudinhdanhdiendutudichvucong.hanoi.gov.vn/> và được kết nối trên Trang thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật Thành phố <https://pbgdpl.hanoi.gov.vn/>) đến cán bộ, viên chức, giáo viên, nhân viên và học sinh bằng hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp điều kiện thực tế.

3. Tạo điều kiện để cán bộ, viên chức, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi đạt số lượng, chất lượng cao nhất. Phấn đấu 100% cán bộ, viên chức, giáo viên, nhân viên tham gia dự thi; xem xét đánh giá ý thức tham gia ý thức tham gia Cuộc thi của cán bộ, viên chức, giáo viên, nhân viên là một trong những tiêu chí đánh giá tháng.

4. Ngoài giải thưởng quy định tại Thể lệ Cuộc thi của Thành phố, đề nghị các nhà trường có hình thức khen thưởng phù hợp để động viên, khuyến khích đối tập thể, cá nhân, học sinh có bài dự thi đạt chất lượng tốt.

5. Kết hợp triển khai Cuộc thi với tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức, giáo viên, nhân viên và học sinh cài đặt, kích hoạt sử dụng tài khoản định danh điện tử và thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến.

6. Đăng tải Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi của Thành phố; gắn đường liên kết <https://timhieudinhdanhdientu-dichvucong.hanoi.gov.vn/> trên trang thông tin điện tử của các nhà trường.

7. Đề thi gồm 02 phần: thi trắc nghiệm và tự luận

Phần thi trắc nghiệm: Người dự thi lựa chọn câu trả lời thích hợp nhất đối với mỗi câu hỏi theo phần mềm bộ câu hỏi. Số lượng là 20 câu hỏi, mỗi câu 01 điểm, thời gian tối đa là 30 phút. Phần thi trắc nghiệm được phần mềm chấm điểm tự động, kết quả phần thi trắc nghiệm được hiển thị ngay sau khi người dự thi hoàn thành phần thi gồm: Tổng điểm thi trắc nghiệm và thời gian hoàn thành phần thi.

Phần thi tự luận: gồm 01 câu, 10 điểm. Người dự thi trả lời 01 câu hỏi tự luận bằng hình thức bài viết tối thiểu 300 từ, tối đa không quá 1.500 từ. Thời gian gửi bài tự luận: Ngay sau khi hoàn thành phần thi trắc nghiệm và phần thi tự luận hoặc gửi phần dự thi tự luận sau nhưng phải trước thời hạn 24h00 ngày 01/09/2023 (Người dự thi có thể soạn thảo trực tiếp câu trả lời trên phần mềm cuộc thi hoặc đính kèm bài dự thi được chuẩn bị sẵn dưới hình thức file điện tử font chữ Times New Roman cỡ chữ 14, theo các định dạng sau: .doc, .docx).

8. Thời gian tham gia dự thi trên hệ thống website của Cuộc thi ***bắt đầu từ ngày 01/8/2023, kết thúc trước 24h00 ngày 01/9/2023.***

***Lưu ý:**

- Người dự thi được tham gia thi thử trắc nghiệm nhiều lần và chỉ được nộp bài để tham gia thi trắc nghiệm chính thức 01 lần. Khi tham gia thi chính thức, người dự thi phải đăng nhập tài khoản theo thông tin đã được cấp gồm *số báo danh và mật khẩu* hoặc phải *đăng ký mới* nếu chưa đăng ký tài khoản dự thi. Cách thức đăng ký dự thi:

+ Đối với cán bộ, viên chức, giáo viên, nhân viên các trường trên địa bàn huyện Thanh Trì: tại trang website của Cuộc thi chọn các mục theo thứ tự sau: ***“Vào thi” – “Khu vực 1” – “Thi chính thức” hoặc “Đăng ký tài khoản” – “Đăng ký mới”, sau đó chọn mục 2, “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn”*** điền đầy đủ

thông tin theo hướng dẫn, riêng thông tin **phòng, ban, đơn vị** viết hoa, ví dụ: THCS NGŨ HIỆP, MN A VẠN PHÚC...

+ Đối với học sinh: tại trang website của Cuộc thi chọn các mục theo thứ tự sau: “**Vào thi**” – “**Khu vực 1**” – “**Thi chính thức**” hoặc “**Đăng ký tài khoản**” - “**Đăng ký mới**”, sau đó chọn mục 3, dòng thứ ba “**Học sinh/Sinh viên**” điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn, riêng thông tin **tên trường** viết hoa. Ví dụ: NGỌC HỒI.... Học sinh dự thi nếu chưa có căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu, số điện thoại của người thân (ông bà nội, ông, bà ngoại; bố, mẹ, anh, chị ruột) để đăng ký dự thi.

- Mỗi người chỉ được đăng ký 1 tài khoản để tham gia dự thi. Người dự thi sẽ không đăng ký được tài khoản thi nếu trùng họ và tên, ngày sinh, số CCCD/CMND/Hộ chiếu với người dự thi khác.

- Sau khi đăng ký tài khoản người dự thi phải lưu lại số báo danh và mật khẩu. Trong trường hợp người dự thi gặp sự cố trong quá trình tham gia thi, người dự thi vào lại mục “**THI CHÍNH THỨC**” chọn mục “**ĐĂNG NHẬP LẠI**”, nhập số báo danh và mật khẩu đã cấp để thi lại.

- Trường hợp người dự thi không nhớ mật khẩu đăng nhập, người dự thi vào lại mục “**THI CHÍNH THỨC**” chọn mục “**ĐĂNG NHẬP LẠI**”, sau đó chọn mục “**Quên mật khẩu**” và nhập thông tin đã đăng ký để lấy lại mật khẩu đã cấp. Ban Tổ chức không có trách nhiệm check lại thông tin. Khi người dự thi làm xong bài thi thì ấn vào nút “**NỘP BÀI**” để kết thúc bài thi.

- **Bài thi không hợp lệ:** Bài dự thi mà thí sinh đăng ký tài khoản không đúng với nội dung thông tin cá nhân hoặc sử dụng các hình thức can thiệp trái phép hệ thống phần mềm trong quá trình dự thi; Bài thi có phần thi tự luận ít hơn 300 từ hoặc quá 1.500 từ, photocopy, sao chép bài dự thi khác, bài dự thi giống nhau, sử dụng tiếng nước ngoài, nộp quá hạn so với quy định, bài dự thi không đúng đối tượng.

Trên đây là hướng dẫn phát động, triển khai Cuộc thi trực tuyến “*Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến*” tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Thanh Trì. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì yêu cầu hiệu trưởng các nhà trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn huyện tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả; chỉ đạo tổng hợp nhanh kết quả tham gia cuộc thi của trường báo cáo về Phòng Giáo dục trước ngày **9h00 ngày 02/9/2023** qua đường liên kết <https://forms.gle/XKN5syqs6vYuVRUFA> theo các nội dung gồm: tên trường; tổng số cán bộ, viên chức, giáo viên, nhân viên; tổng số học sinh từ đủ 14 tuổi trở lên; số tham gia dự thi với từng đối tượng; hình thức triển khai; cách làm mới hiệu quả; đề xuất, kiến nghị (nếu có).

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các nhà trường phản ánh về Phòng Giáo dục và Đào tạo (qua đ/c Phạm Thúy Nhung, chuyên viên PGD, số ĐT: 0974.055.928) để phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban lãnh đạo PGD;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG



Phạm Văn Ngát